

Số: /BC-HĐND

Đắk Nông, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Đắk Nông

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 19/6/2023 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra **Báo cáo số 375/BC-UBND ngày 16/06/2023 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023**. Tham dự họp gồm có Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo và các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở Tài chính. Sau khi nghiên cứu nội dung báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện THTK, CLP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Sở Tài chính tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; số liệu được tổng hợp đến hết ngày 31/5/2023. Nội dung của báo cáo đã phản ánh cơ bản đầy đủ công tác chỉ đạo, điều hành THTK, CLP ở các lĩnh vực được quy định tại Luật THTK, CLP và bám sát các quy định hiện hành như: Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP; Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh Đắk Nông. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nội dung về kết quả THTK, CLP 6 tháng đầu năm 2023 do UBND tỉnh trình.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội bắt đầu khôi phục nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn do giá cả nhiên liệu, vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác THTK, CLP trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến, góp phần quan

trọng trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành Chương trình THPTK, CLP được triển khai chủ động, kịp thời, tạo tiền đề cho quá trình triển khai thực hiện. Ngày 12/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND về chương trình THPTK, CLP năm 2023. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung và biện pháp THPTK, CLP; đồng thời cập nhật, thay đổi quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, định mức, tiêu chuẩn, chế độ góp phần xác lập cơ sở pháp lý hoàn thiện hơn cho công tác THPTK, CLP. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về THPTK, CLP được quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác THPTK, CLP 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt 20%, chi thường xuyên đạt 38%¹ (loại trừ số chuyển nguồn năm trước sang). Nguyên nhân chủ yếu là do tiến độ thực hiện nhiều dự án còn chậm, việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của UBND các huyện, thành phố còn vướng mắc, chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Một số dự án lập hồ sơ đề xuất chưa sát với thực tế, khi triển khai thực hiện gặp vướng mắc phải rà soát, điều chỉnh chủ trương đầu tư². Công tác đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn chưa quyết liệt. Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh không đạt (23/406 tỷ đồng) dẫn đến một số dự án được bố trí từ nguồn này không có vốn để triển khai...

- Trong quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp (18,4%)³. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương triển khai đúng tiến độ, giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia được giao đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn theo thời gian quy định.

- Công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi lãng phí chưa được chú trọng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Diện tích đất thu hồi từ các nông, lâm trường bàn giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng tương đối lớn, tuy nhiên phần lớn đất bị người dân lấn chiếm sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp, chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính nên rất khó khăn trong công tác quản lý, bố trí sử

¹ Báo cáo số 361/BC-UBND, ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về việc đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

² Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hội trường, bể bơi, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh.

Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông.

³ Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

dụng. Đây là tồn tại, hạn chế đã kéo dài nhiều năm, đề nghị UBND tỉnh có giải pháp giải quyết dứt điểm⁴.

- Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra tại một số địa bàn, tác động xấu đến môi trường, gây thất thoát tài nguyên, đáng chú ý vẫn còn tình trạng khai thác vàng trên địa bàn huyện Đắk Glong, khai thác cát trên sông Krông Nô...

- Việc triển khai công tác THTK, CLP của các Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần có sử dụng vốn của Nhà nước chưa đạt kết quả cao do Ban chỉ đạo THTK, CLP trong đơn vị và xí nghiệp trực thuộc là kiêm nhiệm⁵. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, báo cáo chưa có nề nếp, chất lượng báo cáo còn hạn chế, chưa đầy đủ các tiêu chí theo đề cương đề ra.

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ việc các cấp, các ngành chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác THTK, CLP. Việc triển khai THTK, CLP tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm; nhận thức pháp luật về THTK, CLP của một bộ phận cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp chưa đầy đủ. Do vậy, trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm đúng mức đến công tác triển khai thực hiện Luật THTK, CLP; nâng cao ý thức chấp hành và thay đổi nhận thức về công tác THTK, CLP trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về THTK, CLP 6 tháng cuối năm 2023

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về THTK, CLP năm 2023 của UBND tỉnh trình bày trong báo cáo. Đề công tác triển khai thực hiện THTK, CLP của tỉnh đạt hiệu quả cao, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các mục tiêu, giải pháp đã đề ra; đồng thời quan tâm một số nội dung sau:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Chương trình THTK, CLP năm 2023 với những chỉ tiêu cụ thể để có cơ sở kiểm tra, đánh giá chi tiết.

- Tăng cường vai trò của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện THTK, CLP; chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP của các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp dưới.

- Có các giải pháp xử lý dứt điểm một số tồn tại, hạn chế đã được nêu trên vì kéo dài nhiều năm. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá

⁴ Báo cáo số 08/BC-ĐGS ngày 30/3/2023 của Đoàn giám sát HĐND về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý, sử dụng giai đoạn 2015 – 2021.

⁵ Công ty xô số Đắk Nông, Công ty khai thác Công trình thủy lợi, Công ty Lâm nghiệp Đắk Will, Công ty Lâm nghiệp Đắk N'tau, Công ty Lâm Nghiệp Đắk hòa, Công ty Nam Tây Nguyên, Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn.

chất lượng các nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị có đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

3. Kết luận và kiến nghị

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông nhất trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IV thông qua **Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Đắk Nông**. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh báo cáo rõ thêm các nội dung đề nghị ở các phần trên; đồng thời nghiên cứu tiếp thu để có các giải pháp THTK, CLP đảm bảo các mục tiêu theo Chương trình đề ra. Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét, có chế tài cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức đơn vị không chấp hành nghiêm Luật THTK,CLP và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã ban hành.

Ngoài ra, kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét từ năm 2024 nội dung báo cáo kết quả THTK, CLP 06 tháng đầu năm nên sửa lại là Báo cáo đánh giá kết quả THTK, CLP năm 2023 và công tác triển khai THTK, CLP năm 2024 và 01 năm chỉ báo cáo 01 lần. Vì 06 tháng đầu năm mới triển khai chưa có số liệu thực hiện cụ thể và theo Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định số liệu báo cáo từ 01/01 đến 31/12 hàng năm⁶; đồng thời, điều này cũng phù hợp với Điều 59 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tỉnh⁷.

Lưu ý đối với nội dung báo cáo THTK, CLP trình HĐND tỉnh: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ngành, địa phương tổng hợp báo cáo các nội dung và số liệu cụ thể để làm rõ việc THTK, CLP của địa phương. Rút gọn báo cáo và không nêu các nội dung chung chung về công tác chuyên môn.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, HSKH (P).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Thanh

⁶ Khoản 2, Điều 16 Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014.

⁷ Giống báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm cũng thực hiện 01 năm 01 lần.